



ปีที่ 40 ฉบับที่ 105 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชชุดโครงการเด่น โอกาสทองในความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีโครงการเด่นที่จะสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกสายงานทั้งกลุ่มวิชาการ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และกลุ่มทั่วไป ได้พัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามศักยภาพ สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลแนวใหม่นับเป็นโอกาสทองในความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงาน

รศ.วิมล คำศรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีเข็มมุ่ง และจุดเน้นปี 2555 และมีนโยบายเชิงรุกอยู่ 4 โครงการ โดยเฉพาะโครงการปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และโครงการเบญจวิจัย เป็นโครงการที่สนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานคือกลุ่มวิชาการ(อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์)กลุ่มผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ) กลุ่มทั่วไป (ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน) ได้มีโอกาสพัฒนาตน เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพตามศักยภาพ โดยมีรายละเอียด(โดยสังเขป) ของ 2 โครงการที่จะเชิญชวนให้บุคลากรเข้าร่วมดังนี้

โครงการแรกคือโครงการปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยจัดทำเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาด้วยการจัดทำผลงานวิชาการประเภทตำราออกเผยแพร่อู่สาธารณชน มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายข้าราชการสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการได้ทำผลงานจำนวน 84 คน (คณะละ 17 คน) โดยมีงบประมาณสนับสนุนจำนวน 1,400,000 บาท



(ต่อหน้า 2)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ

ม.ราชภัฏนครฯชุดโครงการเด่น โอกาสทองในความก้าวหน้าของบุคลากรทุกฝ่าย (ต่อจากหน้า 1)

โครงการที่สองคือโครงการเบญจวิจัย เป็นการเร่งรัดสร้างงานวิจัย 5 ประเภท คือ วิจัยเชิงพื้นที่ วิจัยชั้นเรียน วิจัยสถาบัน วิจัย R2R และงานประดิษฐ์สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า โดยมีทุนสนับสนุนทุกประเภท คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับทุนวิจัยทุกประเภท หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศที่จะเป็นอุปสรรคต่อการวิจัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ผู้มีคุณสมบัติสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ดาวน์โหลดที่ <http://www.nstru.ac.th>) นำส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายเดือนพฤศจิกายน 2554

แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ต่อจากหน้า 3)

ชื่อหลักสูตร	ระดับ	สาขาวิชา/วิชาเอก	จำนวนรับ	คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
			ภาคปกติ	
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.บ.)	ปริญญาตรี 4 ปี	1.รัฐประศาสนศาสตร์	250	ม.6 หรือเทียบเท่า
		2. การปกครองท้องถิ่น	250	ม.6 หรือเทียบเท่า
		รวม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต	500	
		รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,820	

คณะอื่น ๆ ติดตามได้ในฉบับต่อไป



แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร	ระดับ	สาขาวิชา/วิชาเอก	จำนวนรับ	คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชา
			ภาคปกติ	
นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.)	ปริญญาตรี 4 ปี	1. นิติศาสตร์	350	ม.6 หรือเทียบเท่า
		รวม หลักสูตรนิติศาสตร์ บัณฑิต	350	
ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)	ปริญญาตรี 4 ปี	1. ออกแบบนิเทศศิลป์	30	ม.6 หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
		2. จิตรกรรม	30	
		รวม หลักสูตรศิลปบัณฑิต	60	
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)	ปริญญาตรี 4 ปี	1. การพัฒนาชุมชน	350	ม.6 หรือเทียบเท่า
		2. วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการ ท่องเที่ยว	100	
		3. ภาษาไทยเพื่ออาชีพ	100	
		4. ดนตรี	30	
		5. การจัดการสารสนเทศ	100	
		6. นาฏศิลป์และการแสดง	30	
		7. ภาษาอังกฤษธุรกิจ	200	
		รวม หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต	910	

(อ่านต่อหน้า 2)





บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ
พิสุน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พอกเที่ยงประจำวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ตรงกับ วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ

เสร็จสิ้นไปด้วยดีสำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2554 โดย ดร.อภิชาติ คำดี และอาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์ และคณะ ณ วัดแจ้งวรวิหาร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการจัดพุ่มกฐินพระราชทานครั้งนี้ จำนวน 3 พุ่ม เป็นจำนวนเงิน 113,000 บาท โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมในการถวายกฐินในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง

ยังอยู่ที่งานกฐิน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของกฐินสามัคคี ณ วัดเขาเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช บุคลากรท่านใดสนใจที่ไปร่วมพิธี ลงชื่อได้ที่เคาน์เตอร์ลงเวลา สำนักงานอธิการบดี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554 มีรถออกจากหน้าสำนักงานอธิการบดี เวลา 09.00 น. หรือท่านใดมีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญเชิญร่วมบริจาคได้ที่คุณสุกัญญา สุทธิชาติ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2554 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. สำหรับหน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีจำนวนผู้แทนสมาชิก 4 คน สมาชิกท่านใดสนใจขอใบสมัครรับเลือกตั้งและยื่นใบสมัครได้ที่คุณวินัย จินดาวัฒน์ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี

ขอแสดงความเสียใจกับคุณสุชีรา พูนสิน หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูญเสียคุณแม่ประคิน เกิดชุมทรัพย์ อายุ 86 ปี ด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ขณะนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านเลขที่ 74 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จะฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ วัดโคกกฐิน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยพร้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันนี้ (9 พ.ย.) มีรถออกจากหน้าสำนักงานอธิการบดี เวลา 17.30 น.

ปิดท้ายพอกเที่ยงด้วยคำคมสุภาษิตจีน “มีเงินน้อยก็มีความสุขได้ ตำแหน่งหน้าที่การงานไม่สูงก็ทำงานให้เกิดความภาคภูมิใจ ในผลงานตนได้ มีว่าอยู่ตรงไหน ต้องดำรงอยู่ให้ได้อย่างมีความสุข ”
สวัสดีค่ะ

หากท่านต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ หน่วยงานที่ท่านสังกัด หรือบทความดี ๆ ฝากได้ที่ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ Email pr_nstru@hotmail.com